



รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒

วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๓.๒ ความคืบหน้าการดำเนินการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ ท่าน ได้แสดงวิสัยทัศน์และนำเสนอแนวทางในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยที่สภามหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ ต่อคณะกรรมการสรรหาฯ และผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งตอบคำถามตามรูปแบบและวิธีการที่คณะกรรมการสรรหาฯ กำหนด เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และต่อมา คณะกรรมการสรรหาฯ ได้จัดให้มีการสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ทั้ง ๑๐ ท่าน เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จากนั้น คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ประชุมและมีมติเสนอรายชื่อผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณากลับกรอง จำนวน ๓ ท่าน เรียงลำดับตามตัวอักษร ได้แก่ นายจรงค์ วัชรินทร์รัตน์ รองศาสตราจารย์บัญชา ขวัญยืน และ ศาสตราจารย์สุภา หารหนองบัว ให้สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รับทราบ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว นั้น

สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการประชุมวาระพิเศษ (ลับ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ให้ผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณากลับกรองทั้ง ๓ ท่าน ได้เสนอแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ท่านละ ๑๕ นาที และตอบคำถามกลางของสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อีก ๑๕ นาที จากนั้น สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่สุดและลงมติโดยการลงคะแนนลับให้เหลือเพียง ๑ ท่าน ซึ่งที่ประชุมได้มีมติให้ นายจรงค์ วัชรินทร์รัตน์ เป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุดสมควรได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คนที่ ๑๕ เนื่องจากเป็นผู้ทราบปัญหาที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เผชิญอยู่ในปัจจุบัน ได้แสดงวิธีการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยให้บรรลุผลสำเร็จท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงได้ ตลอดจนได้นำเสนอแนวทางในการวางรากฐานให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้อย่างเหมาะสม และแสดงความเป็นผู้นำได้อย่างชัดเจน

ต่อจากนั้น สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ ในคราวประชุมวาระพิเศษ (ลับ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ก่อนเสนอชื่อต่อกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อให้ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป ซึ่งได้ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเรื่องที่มีกรณีร้องเรียนซึ่งข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ยุติของผู้

ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปยังส่วนราชการต่างๆ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของส่วนราชการนั้น ดังนี้

๑. สำนักงานศาลปกครอง
๒. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
๓. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
๔. สำนักนายกรัฐมนตรี
๕. กระทรวงมหาดไทย
๖. กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
๗. สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๘. ศาลล้มละลายกลาง
๙. ศาลอาญา
๑๐. กองทะเบียนประวัติอาชญากร

โดยขอให้ส่วนราชการต่างๆ ดังกล่าว จัดส่งผลการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเรื่องที่มีกรณีร้องเรียนซึ่งข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ยุติ อันอยู่ในอำนาจและหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆ นั้น เป็นเรื่องลับ มายังสำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อที่สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะได้ดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ดำเนินการเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ ส่วนราชการต่างๆ ดังกล่าวได้จัดส่งผลการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติ รวมทั้งเรื่องที่มีกรณีร้องเรียนซึ่งข้อเท็จจริงยังไม่เป็นที่ยุติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบถ้วนทุกหน่วยงานแล้ว โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ขอให้พิจารณาตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำ ที่ บ.๓๑๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีกระบวนการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และผู้ร้องได้เสนอเรื่องไปยังกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้ทราบเรื่องการดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลปกครองและขอให้ชะลอการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นั้น สภามหาวิทยาลัยได้มีหนังสือชี้แจง ที่ อว ๖๕๐๑.๐๑/๗๕๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง การตรวจสอบข้อร้องเรียนกรณีการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ไปยังปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จนถึงปัจจุบันสภามหาวิทยาลัยยังมิได้ทราบผลการพิจารณาขึ้นฟ้องเรื่องดังกล่าวและยังมิได้รับคำสั่งจากศาลปกครองกลางแต่อย่างใด

โดยมีรายละเอียดดังปรากฏในเอกสาร

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมทราบ

ที่ประชุมทราบความคืบหน้าการดำเนินการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์